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Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa starfsfólks í leikskólum varðandi hljóðvist í 
leikskólum 

 
Á 226. fundi skóla- og frístundaráðs, 8. mars 2022, lagði áheyrnarfulltrúi starfsfólks í leikskólum 
fram svohljóðandi fyrirspurn: 
 

Í tengslum við skýrslu stýrihópsins um bætt vinnuumhverfi og nýliðun í leikskólum sem 
skilaði af sér 2018 var ákveðið að borgin myndi skoða og bæta hljóðvist í þeim leikskólum 
þar sem hljóðvist væri bágborin. Hversu margir skólar voru skoðaðir og hvað er búið að 
bregðast við í mörgum skólum /deildum t.d. í 4 deilda skóla sé slæm hljóðvist er búið að 
bæta allan skólann eða aðeins hluta? 

 
Svar:  

Þar sem óskað hefur verið eftir að skoða hljóðvist hefur verið brugðist við eins og hægt er.  
 
Verkefni í eftirfarandi leikskólum hafa farið af kostnaðarlið sem varðar hljóðvistarmál en einnig 
hefur hljóðvist verið lagfærð í fleiri leikskólum þar sem almennt viðhald á sér stað en ekki er til 
listi um þau verkefni. 
Rauðaborg, hliðarherbergi 
Heiðarborg 
Fífuborg 
Reynisholt, leiksalur 
Sólborg, deildir 
 
Næsta verkefni er að lagfæra hljóðvist í öllum deildarrýmum í leikskólanum Hlíð, Sólhlíð. 


